

171. ดวงออนไลน์

(4 พฤศจิกายน 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

จริงหรือไม่ คนใน 7 – 8 ราศี เตรียมตัวรวย เพราะถูกหวยใหญ่(ตอน 1)

เนื่องจากเป็นจังหวะที่ไม่มีจดหมายตกค้าง ผมจึงขอถือโอกาสตอบคำถามที่มีผู้อ่านบางท่านถามมาในเรื่องวิชาโหราศาสตร์

คำถาม ที่มีการทำนายทายทักกันทางโซเชียล มีเดียว่า ราศีนั้นราศีนี้จะรวยในช่วงเวลานั้นเวลานี้ บางรายบอกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป 7 ราศีต่อไปนี้ ราศีตุลย์ ราศีสิงห์ ราศีพิจิก ราศีเมถุน ราศีกุมภ์ ราศีมังกร และ ราศีธนู จะมีโชคก้อนโต ถูกหวย

บ้างก็บอกว่า 8 ราศีต่อไปนี้ คือ ราศีมังกร ราศีมีน ราศีเมถุน ราศีพฤษภ ราศีกรกฎ ราศีตุลย์ ราศีธนู ราศีสิงห์ จะถูกหวย มีโอกาสปลดหนี้ จริงเท็จแค่ไหน ขอทราบทัศนคติค่ะ

ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ ผมขออธิบายพื้นฐานทางวิชาโหราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ โหราศาสตร์ภารตะ และ โหราศาสตร์ไทย ให้ทราบเป็นพื้นฐานเสียก่อน

โหราศาสตร์ทั้งสองสาขาจะแบ่งราศีออกเป็น 12 ราศี และมีดาวหลัก 7 ดวง คือ อาทิตย์ , จันทร์ , อังคาร , พุธ , พฤหัสฯ , ศุกร์ และ เสาร์ แบ่งกันเป็นเจ้าของราศีทั้ง 12 ราศีดังกล่าว และ แกรมราหู กับ เกตุ เข้ามาอีก 2 จุด



(รูปจักรราศี 12 ราศี)

พูดกันในเชิงตรรกะ สมมติว่า ขณะนี้ประชากรไทยมีจำนวน 70 ล้านคน แบ่งกันอย่างคร่าวๆ ว่าจะเกิดเวลาไหนก็ตาม (ซึ่งผมจะพูดต่อในตอนหน้า เพราะเวลาเกิดมีความสำคัญมาก) จะมีคนไทยเกิดในราศีหนึ่งๆประมาณ 5.83 ล้านคน

หากเป็นไปตามคำทำนายที่หนึ่งที่ว่า จะมีคนที่เกิดใน 7 ราศี ร่ำรวยถูกหวย มีโชคก้อนใหญ่ จะปลดหนี้ปลดสินได้หมด ก็แสดงว่า จะมีคนไทย 40.81 ล้านคน ที่จะได้รับโชคแบบที่ว่านี้

หากเป็นไปตามคำทำนายแบบที่สองที่ว่า จะมีคนที่เกิดใน 8 ราศี ร่ำรวย มีโชคก้อนโต แล้วละก็แสดงว่า จะมีคนไทยประมาณ 46.64 ล้านคน ที่จะร่ำรวย มีโชคก้อนโต ปลดหนี้ปลดสินได้

อย่าลืมนะครับว่า จำนวน 40.81 ล้านคนนั้น เท่ากับ 58 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั่วประเทศ และจำนวน 46.64 ล้านคน จะเท่ากับ 67 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยทั่วประเทศทีเดียว

คนไทยกว่าครึ่งประเทศจะร่ำรวยกันใหญ่โต ถูกหวยกันละทะเลยทีเดียว

ผมไม่ทราบว่ คำพยากรณ์ดังกล่าว พิจารณาจากอะไรเป็นหลัก จึงขอไม่วิเคราะห์เจาะลึกลงไป แต่หากคำพยากรณ์ที่ว่านี้ พิจารณาจากตำแหน่งของดาวจรบนท้องฟ้าแล้วละก็ ดาวจรบนท้องฟ้าจะกระทบต่อคนทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะต่อคนไทยเท่านั้น

นั่นหมายความว่า จำนวนประชากรของโลกประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ และ 67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ก็จะต้องมีโชคก้อนโต จะร่ำรวยถูกหวย ปลดหนี้ปลดสินได้เหมือนคนไทยด้วยเช่นกัน

ดังนั้น ไม่เพียงแต่คนไทยเกินครึ่งประเทศเท่านั้นที่จะร่ำรวย ถูกหวย มีโชคก้อนใหญ่กัน แต่คนทั่วโลกก็จะร่ำรวย ถูกหวย มีโชคก้อนใหญ่เหมือนคนไทยด้วยเช่นกัน

ต่อไปนี้ คนไทยไม่ต้องทำอะไรแล้ว นั่งรอแต่โชคใหญ่อยู่กับบ้านก็ร่ำรวยได้ หรือไม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาซื้อหวยให้หนักๆเข้าไว้ ซื้อทุกๆงวด เดี่ยวก็รวยเอง

แต่ปัญหาก็คือ จะมีรางวัลของล็อตเตอรี่รัฐบาลเพียงพอแก่คนไทยครึ่งประเทศให้รวยอย่างอู้ฟู่มหาศาลได้จริงหรือ หรือ เจ้ามือหวยจะเจ๊งกันระเนระนาด เพราะ คนไทยจะร่ำรวยซื้อหวยถูกกันขนานใหญ่คนเจ้ามือล่มจม

คิดว่าจะเป็นไปได้มั๊ยครับ

สัปดาห์หน้าจะมาว่ากันต่อครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**
เพศ **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

เนื่องจากขณะที่เขียนบทความนี้ คิวที่ผมจะต้องพยากรณ์หมดลงพอดี หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้
ผมพยากรณ์ก็รับส่งจดหมายมากถามได้ จะไม่ต้องรอนานครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
ครับ)